

Số: 25/2023/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2023

V/v: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo



Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Số:.....

Ngày 07/07/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Tiên Trung nhận được Thông báo số: 2272/TB-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/07/2023, có hiệu lực từ ngày 11/07/2023 về việc duy trì diện bị cảnh báo và đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TTZ.

Lý do duy trì cảnh báo: “*Tổ chức niên yết chưa họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính*” và “*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm*”

Lý do đình chỉ giao dịch: “*Tổ chức niên yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo*”.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung xin được đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như sau:

+ “*Công ty chưa họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính*” do trục trặc về địa điểm dự kiến tổ chức họp nên chúng tôi phải lùi lịch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Công ty đã thực hiện công bố thông tin bất thường theo đúng quy định. Đồng thời, Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch tổ chức họp lại trong thời gian sớm nhất và sẽ công bố thông tin về lịch họp đại hội cổ đông trong thời gian theo quy định.

+ “*Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 tại ngày 31/12/2022 là số âm*” do ảnh hưởng suy thoái chung của nền kinh tế nên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 bị thua lỗ. Sang năm 2023 Công ty đã phân tích được cơ hội và thách thức từ đó sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp để hoạt động kinh doanh có hiệu quả tốt.

+ “*Tổ chức niên yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo*”. Công ty đã nỗ lực khắc phục tình trạng này sau khi bị vi phạm, tuy nhiên do trong quá trình thực hiện vẫn bị nhầm lẫn khi phân loại các hình thức công bố thông tin. Công ty sẽ tìm hiểu kiến thức sâu hơn để giảm thiểu vi phạm trong thời gian tới.

Trên đây là giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

Công ty xin được chân thành cảm ơn và rất mong nhận được giúp đỡ từ Quý Sở!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

